

การสื่อสารของละครใน พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒

การเล่านิทานเป็นมหรสพอย่างหนึ่งของไทยที่นิยมกันมานานแล้ว สาเหตุสำคัญประการหนึ่งก็เนื่องจากคนส่วนใหญ่อ่านหนังสือไม่ออก การเล่านิทานจึงทำให้ผู้ฟังได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยรู้อีกก่อน ทั้งยังเป็นเครื่องบันเทิงใจได้อีกด้วย โดยเฉพาะในสมัยที่ยังมีมหรสพอยู่เพียงไม่กี่ชนิด สิ่งที่ได้รับจากการฟังนิทานก็คือเนื้อหาของเรื่อง ต่อมาผู้เล่าจึงได้พยายามพัฒนาวิธีการขึ้นเป็นการเล่าด้วยบทกลอนบาง ชับหรือร้องเป็นทำนองขึ้นบ้าง เพื่อให้ผู้ฟังได้รับรสทางศิลปะอีกทางหนึ่ง แต่กระนั้นผู้ฟังก็รับรสด้วยประสาทหูเพียงอย่างเดียว ครั้นถึงสมัยที่เกิดมีละครขึ้นแล้ว ละครซึ่งเป็นรูปหนึ่งของการเล่านิทานก็กลายเป็นที่นิยมกันมากที่สุด เพราะผู้ดูได้รับรสทางศิลปะเพิ่มมากขึ้นด้วยประสาทหูและประสาทตาพร้อม ๆ กัน ถึงแม้ในสมัยต่อมา คนเป็นจำนวนมากจะอ่านออกเขียนได้แล้ว แต่ก็ยังนิยมที่จะดูละครมากกว่าอ่านเรื่องจากหนังสืออยู่นั่นเอง ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลที่ว่าละครเป็นที่รวมของศิลปะหลายอย่างซึ่งสามารถรับรสได้หลาย ๆ ทางพร้อมกันดังกล่าวดังกล่าวแล้ว ภาพที่เกิดขึ้นบนเวทีมิใช่เป็นเพียงภาพที่เกิดขึ้นในใจของผู้อ่านหนังสือ หากแต่เป็นภาพจริงที่มีการเคลื่อนไหวและมีชีวิตจิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่รับรู้เข้าใจได้ง่ายกว่าและประทับใจในมโนคติได้นานกว่า

ละครพัฒนาขึ้นมาจากการเล่านิทาน โดยใช้ตัวละครเป็นผู้เล่นเรื่องแทน ด้วยบทบาท ท่าทาง คำพูด และเพลงดนตรี จนในที่สุดก็เกิดเป็นรูปแบบเฉพาะและประเพณีของละครแต่ละประเภทขึ้น และแทนที่จะใช้คน ๆ เดียวเล่าเรื่องให้คนกลุ่มหนึ่งฟัง ก็กลายเป็นคนหลายคนที่มีบทบาทสัมพันธ์กัน ต่างก็แสดงบางส่วนของเรื่องมาวางนอยบางตามบทบาทของตัว แต่ละส่วนนี้เองประกอบกันเข้าจนกลมกลืนเป็นเรื่องเดียว

บทละครเป็นผลงานทางศิลปะที่ผู้แต่งบทหรือผู้สร้างขึ้นมา เพื่อเป็นตัวกลางที่จะสื่อสารบางสิ่งบางอย่างมายังคนอื่น แล้วจึงมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนำผลงานอันนั้นมาถ่ายทอดยังผู้ชมอีกทอดหนึ่ง โดยผ่านตัวกลางอีกครั้งหนึ่งคือ ตัวละครบนเวทีที่ชื่อ "คน" เป็นผู้แสดงบทบาท

ผู้ชมจึงมีความสำคัญมากจนเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแสดง เพราะการสื่อสารนั้นจำเป็นต้องมีทั้งฝ่ายผู้เสนอและฝ่ายผู้รับควยเสมอ

แม้ว่าละครจะไม่ใช่อะไรที่เป็นต่อชีวิตมนุษย์อย่างจริงจังเหมือนกับอาหาร น้ำ อากาศ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ แต่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์แทบทุกสังคมขาดไม่ได้ เพราะละครเป็นศิลปะที่มีผลทางค่านิยมของมนุษย์เป็นอันมาก ถ้าหากจะพิจารณาว่าผู้ชมต้องการอะไรจากการดูละคร ก็พอจะสรุปได้โดยสังเขปว่า

ประการแรก) ต้องการความบันเทิงและผ่อนคลายจากความตึงเครียด ช่วงเวลาที่ดูละครเป็นโอกาสที่คนดูจะไต่ลมเรื่องยุ่งยากในชีวิตประจำวันไปชั่วขณะ เป็นทางออกไปสู่โลกอีกโลกหนึ่ง ซึ่งมักมีประสบการณ์ที่แปลกใหม่ต่างออกไปจากที่เคยพบ

ประการที่สอง) คนโดยทั่ว ๆ ไปต้องการการกระตุ้นอารมณ์ให้เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวโดยไม่ตั้งใจ เช่น ต้องการหัวเราะ ต้องการร้องไห้ ต้องการสะเทือนใจ ต้องการตื่นเต้นและหัวเราะ ฯลฯ เมื่อไปดูละครผู้ชมมักจะเกิดอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่สงบอยู่ภายในใจขึ้นมาจากการกระตุ้นของบทบาทตัวละครและเหตุการณ์ในเรื่อง อารมณ์เหล่านั้นจะไม่ติดค้างอยู่ให้เกิดความเศร้าหมอง ขุ่นมัว หรือกังวลใจ แต่จะสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นแทน หลังจากการแสดงจบสิ้นลงแล้ว

ประการที่สาม) บางคนต้องการรู้จักและเข้าใจชีวิตมากขึ้น ซึ่งสามารถรับมาได้จากประสบการณ์ใหม่ที่โคพบในละคร

ผู้ชมละครในก็มีความต้องการ เช่นเดียวกับผู้ชมละครทั่วไป ตัวอย่างง่าย ๆ ของผู้ชมละครในก็คือ พวกนางในชาววัง ซึ่งมีชีวิตอยู่ภายในขอบเขตจำกัด โคพบปะบุคคลไม่มากนัก แต่ละคนมีสภาพชีวิตที่คล้ายคลึงกัน แทบทุกคนจึงมีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตแบบที่ราบเรียบและซ้ำ ๆ อยู่เพียงไม่กี่อย่าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันไต่่น้อยละครในซึ่ง เป็นมหรสพที่มีในวังบอยกว่าอย่างอื่นจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดของพวกนางในที่จะนำไปสู่ความต้องการโดยไม่รู้ตัวดังกล่าวดแล้ว

ละครทุกประเภทมีจุดประสงค์สำคัญคือ การสื่อสารบางสิ่งบางอย่างให้แก่ผู้ชม ละครในก็เช่นเดียวกัน นอกจากจะเป็นมหรสพเพื่อความบันเทิงแล้ว ละครในยังให้คุณค่าทางศิลปะ และให้ความจริงของชีวิตโดยอาศัยบทบาทของตัวละครบนเวทีเป็นผู้สื่อสาร คุณค่าทั้ง 2 ประการนี้มีส่วนในการสร้างสรรค์ภาวะของจิตใจมนุษย์ให้สมบูรณ์ขึ้น ขจัดความสลดหดหู่ ท้อแท้ ซลาตกแล้ว หลงระเริง และเหนื่อยหน่าย สร้างจิตใจให้เข้มแข็งมีพลังในการต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ตึงามต่อโลก ต่อสังคมและชีวิต สามารถน้อมโน้มน้ำใจให้เกิดความปิติและความพอใจ

สิ่งที่ละครให้แก่คนดูนั้นปรากฏออกมาใน 2 ลักษณะคือ เนื้อหาของละคร และคุณค่าทางศิลปะ

6.1 เนื้อหาของละคร

เนื้อหาของละครสื่อสารมายังผู้ชมไต่กายที่สุด แม้จะอ่านเพียงบทละครเท่านั้นก็จะได้สิ่งนี้เหมือนกัน แต่อาจจะไม่มากเท่าการดูเป็นละคร การสื่อสารในค่านี้ออกมาเป็น 3 ประการย่อย ๆ คือ

ก) แก่นของเรื่อง ละครไทยส่วนมากมักมีแก่นของเรื่องมากกว่า 1 เพราะเป็นละครแบบ episodic กล่าวคือ เป็นเกร็ดเรื่องสั้น ๆ มาต่อกันเป็นเรื่องยาว โดยมีตัวละครหลักคงที่อยู่กลุ่มหนึ่งที่คอยเป็นผู้นำดำเนินเหตุการณ์ ในที่นี้จะแยกกล่าวถึงละครในพระราชพิธีในรัชกาลที่ 2 ที่ละเรื่อง

✓ เรื่องอิเหนาเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรัก ที่สำคัญที่สุดก็คือ ถือความรักเป็นเรื่องใหญ่ ชายหนุ่มหรือหญิงสาวสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างเพื่อความรัก เช่นอิเหนาเผาเมืองลักนางบุษยาก็เพราะความรัก ท้าวกะหมังกุหนิงและวิद्याสะก่าทองยกทัพมารบจนตัวตายก็เพราะความรัก แม้แต่สาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดขึ้นก็เพราะอิเหนาไปรักผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่คุณาหงษ์ ตัวละครที่เป็นเจ้านายหลายตัวต้องออกทนต่อความลำบากในระหว่างที่มั่งงุมมะงาหราเป็นเวลานานก็เพราะความรัก นอกจากความรักระหว่างหญิงชายแล้ว ก็ยังมีความรักที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ความรักพวกพ้องวงศ์ตระกูล ที่

เห็นโคช็คคือในวงศ์สัญญาแห้วควยกัน บ้านเมืองโตมีศึกสงครามก็มักจะส่งกองทัพมาช่วยกันสู้รบ การที่โอเหนาโตมาพบนางบุษบา ก็เพราะความรักวงศ์ตระกูล ไม่อยากให้คาหาแพลงคราม หรือการกระทำรุนแรงต่าง ๆ ถ้าเป็นพวกเดียวกันเป็นผู้กระทำก็มักไม่ถือโทษ เช่นการที่โอเหนาลักบุษบาระหว่างพิธีแต่งงานนั้น ท้าวกูเรบันและท้าวคาหาคอนซางจะพอใจมากกว่าจะโกรธเคืองอย่างจริงจัง ความรักอีกแบบหนึ่งที่ปรากฏในเรื่องโอเหนาก็คือ ความรักระหว่างพี่น้อง เช่น โอเหนากับวิยะดา โอเหนากับสังคามารตา โอเหนากับสียะตรา บุษบากับวิยะดา เป็นต้น

เรื่องเกี่ยวกับความรักเป็นเรื่องสากล ที่คนทุกชาติทุกภาษารูจักและเข้าใจได้ เป็นสิ่งที่หลายคนใฝ่หาและพอใจ เพราะทำให้เกิดความงามและจินตนาการใตงาย โดยเฉพาะผู้หญิงชาววังยอมจะพอใจที่จะโคชคูเรื่องรักหวานซึ่งประกอบกับการผจญภัย เพราะชีวิตของผู้หญิงชาววังเหล่านี้มีสิ่งน่าสนใจน้อยอยู่แล้ว จึงมักต้องการสิ่งเหล่านี้มาทดแทน แมคนคู่อื่น ๆ ทั่ว ๆ ไปก็พอใจที่จะโคชคู เพื่อจะได้หนีออกจากความเป็นจริงชั่วคราวไปสู่โลกแห่งความฝัน

ส่วนเรื่องรามเกียรติ์ เคิมมุงจะแสดงอำนาจยิ่งใหญ่ของพระนารายณ์ที่อวตารลงมาปราบปรามเหล่าอสูรตามความเชื่อของศาสนาฮินดู เมื่อคนไทยซึ่งนับถือพุทธศาสนารับเรื่องนั้นมาแล้วนำมาแสดงเป็นละครจึงไม่สนใจกับเรื่องดังกล่าวอีก แต่รับเอาเนื้อเรื่องแต่ ๆ มากกว่าจะแสดงแก่นของเรื่องตามแบบเคิม เรื่องรามเกียรติ์ของไทยมีแก่นเรื่องหลายแก่น บางแก่นเป็นสิ่งที่เน้นขึ้นมาด้วยความตั้งใจเป็นพิเศษเพื่อปลุกฝังคุณค่าเหล่านี้ลงในจิตใจคนไทยทางอ้อม โดยไม่รู้สึกว่าเป็นการสั่งสอนตรง ๆ เช่นเรื่องความจงรักภักดีต่อเจ้านายถึงขนาดที่ยอมตายโคเพื่อหน้าที่หรือเพื่อพวกพ้องโดยมิได้หวังผลตอบแทน ความกล้าหาญเพื่อศักดิ์ศรี ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากบทบาทของตัวละครหลายตัว เช่น หนุมาน พระลักษมณ์ ที่รับอาสาพระรามไปทำการทุก ๆ อย่างด้วยความเต็มใจและไม่เคยหวังผลตอบแทน หรืออินทรีชิต กุมภกรรณ ที่ออกรบให้ศึกครั้งหนึ่ง ๆ ที่บางครั้งก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการของทศกัณฐ์นัก

แกนของเรื่องที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ชลธรรมะยอมชนะอธรรม แม้ว่าฝ่ายที่ชั่วจะมีพละนาภาพและฤทธิ์อำนาจเพียงใดก็ต้องพ่ายแพ้ฝ่ายที่ประพฤติถูกต้องไปในที่สุด

เรื่องรามเกียรติ์เป็นเรื่องราวของการรบพุ่งทำทัณฑ์บนระหว่าง 2 ฝ่ายที่เต็มไปด้วยการแสดงฤทธานุภาพ ซึ่งถ้าไม่ใช่เวทย์มนต์ก็ต้องเป็นอำนาจเหนือมนุษย์ แม้กระนั้นก็ได้ชวนให้คนดูเคลิบเคลิ้มเพื่อฝันตามไปว่าความมหัศจรรย์เหล่านั้นมีอยู่ในชีวิตจริง แต่ส่วนมากมักจะแปรออกมาในรูปของพลังความสามารถจริงของมนุษย์ หรือมองลึกลงไปถึงแกนของเรื่องคือ "ชลธรรมะยอมชนะอธรรม" ได้โดยไม่ยากนักและโดยไม่รู้ตัวด้วย

แกนของเรื่องอีกแกนหนึ่งในรามเกียรติ์ก็คือ ความสัจซื่อของผู้หญิงต่อสามี ปรากฏในบทบาทของนางสีดา เห็นได้ชัดในตอนที่นางสีดาจะฆ่าตัวตาย และตอนนางสีดาลุยไฟ เป็นต้น แม้ว่าคดีนี้จะเป็นเรื่องของอินเดียมากกว่าทางไทย แต่คนไทยก็ยอมรับ อย่างไรก็ตามในละครเรื่องนี้คงจะไม่ได้เจาะจงเน้นเรื่องนี้มากเท่าแกนของเรื่องอย่างอื่น ๆ ที่กล่าวมาแล้ว

การที่ผู้เสนอเรื่องต้องการปลุกฝังทัศนคติเหล่านั้นลงในจิตใจคนไทยโดยให้ออกมาในรูปของละคร นับว่าเป็นวิธีที่แนบเนียนและได้ผลอย่างแท้จริง เพราะคนดูจะเริ่มซึมซับกับตัวละครเคน ๆ ก่อน โดยเฉพาะหนุมาน และเห็นว่าคุณสมบัติของหนุมานเป็นสิ่งดี ถ้ามีทางหนึ่งทางใดที่ตัวเองจะใคร่แสดงคุณค่าเหล่านั้นบ้างในชีวิตจริงก็จะพยายามทำ เพราะแต่ละคนย่อมมีความรู้สึกที่อยากจะเป็นคนสำคัญหรือวีรบุรุษบ้าง อย่างน้อยสักครั้งสองครั้ง ผลดีก็จะบังเกิดแก่แผ่นดิน คือข้าราชการ ทหาร ตลอดจนประชาชนจะเกิดความรู้สึกว่าควรจะรักพวกพ้องรักชาติ และเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อเจ้านายหรือเพื่อชาติ อย่างที่มีคำสุภาษิตมาแต่ก่อนว่า "อาสาเจาจนตัวตาย อาสานายจงพอแรง"

ข) เนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องของละครจะก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ก่อให้เกิดอารมณ์ทาง ๆ และให้ความจริงของชีวิตแก่คนดูได้ในขณะเดียวกัน

เรื่องอิเหนา มีเนื้อเรื่องเบา ๆ เกี่ยวกับความอ่อนหวานของความรัก เป็นส่วนใหญ่ ตัวอิเหนาเป็นจุดศูนย์กลางของเรื่อง เป็นคนรูปงามใครเห็นใครรัก และมีลักษณะเจ้าชู้กรุ่มกริม ซึ่งเป็นลักษณะของพระเอกที่คนไทยชอบอยู่แล้ว คู่แข่งของอิเหนาคือวิหยาสะกำซึ่งสู้รบกันจนตัวตายไปตั้งแต่แรก ส่วนอีกคนหนึ่งคือจรรกา ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับอิเหนามาก คือรูปชั่วตัวดำและน่าเกลียด คนดูจึงพลอยไม่ชอบจรรกาไปด้วย เนื่องจากคู่แข่งของอิเหนามีลักษณะด้อยกว่าอิเหนาเป็นอย่างมากทุกทาง เช่นนี้ ไม่ว่าอิเหนาจะทำสิ่งใดผิดหรือถูกอย่างไรก็ไม่มีใครคิดไปในทางต่อต้าน คนดูก็ยังชื่นชมในตัวอิเหนายู่นั่นเอง

เนื้อเรื่องอิเหนามีเหตุการณ์ที่น่าสนใจในช่วงแรกตั้งแต่อิเหนาไปเมืองหมันหย้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะสนุกสนานเป็นพิเศษตั้งแต่อิเหนาเข้าเฝ้าท้าวดาหา ได้พบบุษบาจนกระทั่งลมหอบบุษบาไป หลังจากนั้นแล้วเนื้อเรื่องก็ค่อยคลายความเข้มข้นลง แต่กระนั้นก็ยังพอจะเรียกความสนใจได้อยู่จนกระทั่งถึงตอนลึกซึ้ง อิเหนาได้นางบุษบาคืนมาสมปรารถนา เนื้อเรื่องต่อจากนี้เป็นระยะคลี่คลายตัว ดังนั้น แม้จะมีปัญหาปลีกย่อยอื่น ๆ แทรกเข้ามาก็ไม่ทำให้เกิดความตื่นเต้นขึ้นได้อีก

นอกจากฉากต่าง ๆ แล้ว การผจญภัยในเรื่องอิเหนาก็ทำให้เกิดความสนุกสนานใคบาง ส่วนการรบครั้งที่เห็นและน่าตื่นเต้นก็คือ ตีเกาะหมังกุหนึ่ง การรบที่เมืองกาหลังก็เป็นคราวที่อุณากรรณออกรบ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจุดสำคัญของเรื่องเหมือนครั้งแรก ยิ่งการรบครั้งอื่น ๆ แทบจะไม่มีความหมายอะไรนัก

ส่วนรามเกียรติ์เนื้อเรื่องหนักกว่าอิเหนา เพราะเป็นเรื่องของการสงคราม การต่อสู้เอาชนะกัน มนุษย์มีธรรมชาติของการต่อสู้ภายในตัวแล้วแทบทุกคน เนื้อเรื่องของรามเกียรติ์จึงน่าสนใจไปในอีกแนวหนึ่ง จะสังเกตเห็นได้ว่า เมื่อนำเอาเรื่องรามเกียรติ์มาตัดตอนสำหรับเล่นละคร ตอนใดไม่มีการสู้รบมักจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมของคนดูนัก

เนื้อเรื่องรามเกียรติ์ที่เด่นเร้าใจตั้งแต่เริ่มตอนหนุมานถวายแหวนไปจนกระทั่งพระรามชนะศึก ลีลาอุทัย หลังจากนั้นเนื้อเรื่องก็คล้ายตัวลง แม้จะมีการรบตามมามาก หรือกล่าวถึงการเดินทางกลับอยุธยา การอภิเษกของพระราม ก็หมดความน่าสนใจลงไปแล้ว

เนื้อเรื่องในภาคหลังมีจุดสนใจอยู่เพียงตอนพระมงกุฎเท่านั้น เนื้อเรื่องตอนนี้นิยมกันมากมาแต่เดิม แต่ไม่ค่อยมีในเรื่องความตื่นเต้นของการสู้รบ แต่เป็นความน่าสนใจของตัวละครน้อย ๆ คือพระมงกุฎกับพระลบมากกว่า

ก) ตัวละคร ตามปรกติจุดสนใจของคนดูมักจะอยู่ที่พระเอกนางเอกของเรื่อง หรือตัวเอกของตอนเป็นส่วนใหญ่ ตัวเอกเหล่านี้มักจะมีลักษณะตามแบบฉบับเช่นเดียวกับพระเอกนางเอกหรือผู้ร้ายในวรรณคดีเรื่องอื่นของไทย ในที่นี้จึงจะข้ามไปกล่าวถึงตัวละครบางตัวซึ่งมีความน่าสนใจต่างไปจากปรกติ

ในเรื่องอิเหนา ตัวละครที่ดึงดูดความสนใจได้ไม่น้อยคือตัวละครเล็ก ๆ ไทแก้ว ลียะตรา และ วิยะดา ซึ่งมักจะอยู่ในใกล้ชิดตัวพระเอกหรือนางเอกเสมอ และจะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง ซึ่งทำให้เนื้อเรื่องอ่อนโยนลงอีก

ตัวละครที่คอยแต่งแต้มสีสันให้กับเรื่องอีกตัวหนึ่งคือ ประสันตา ซึ่งเป็นทั้งพี่เลี้ยงและผู้ช่วยเหลืออิเหนา เป็นผู้เดินทางติดตามอิเหนาไปทุกหนทุกแห่ง ประสันต้ามักจะคอยช่วยอิเหนา ซึ่งบางครั้งก็เป็นการลดแรงเครียดความรักที่ประกอบกับความคะนองปากของประสันตา แต่บางครั้งก็เป็นการปลอบใจให้อิเหนาคลายจากความหม่นหมองได้ชั่วระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตามคำพูดหยอกเย้าของประสันตาก็ทำให้เกิดความสนุกสนานอยู่เสมอ

ตัวประกอบอีกพวกหนึ่งที่เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้แก่เนื้อเรื่องได้มากก็คือประชาชนพลเมืองซึ่งมักแสดงบทบาทที่ตลกขบขัน ซุกซน วุ่นวาย เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน และรื่นเริงกันชมมหรสพกันในงานสมโภชต่าง ๆ ผู้คนพลเมืองพวกนี้เองที่ผู้แต่งได้แทรกเอาความตลกปลุกย่อยเข้าไว้ด้วย และเป็นตัวละครที่จะปรากฏในทั้งสองเรื่อง

ในเรื่องรามเกียรติ์ มีตัวละครที่เรียกได้ว่า "ตัวชูโรง" อยู่ตัวหนึ่งคือ หนุมาน หนุมานมักแสดงความฉลาด มีไหวพริบดี ความเก่งกล้าสามารถ ความแคลวคล่องว่องไว ตลอดจนความตลกโปกฮาที่สุดตลอดทั้งเรื่อง แต่กระนั้นหนุมานก็มีการเปลี่ยงพล้ำเสียที่บ้างเป็นครั้งคราว ซึ่งเป็นการเพิ่มความใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้กับตัวละครชิ้นอื่น หนุมานจึงเป็นตัวละครที่มีความใกล้ชิดกับคนดูมากกว่าตัวละครอื่น ๆ และสามารถดึงดูดความสนใจให้กับเรื่องได้มากที่สุด

นอกจากจะเป็นทหารเอกฝีมือดีแล้ว หนุมานยังมีนิสัยเจ้าชู้ ซึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นสำหรับเรื่อง แต่การที่มัมพริกของหนุมานแทรกอยู่หลายตอนก็เป็นการสลับฉากจากการสงครามและเพิ่มรสชาติให้กับเรื่องได้ไม่น้อย

แม้ว่าหนุมานจะไม่ใช่พระเอกของเรื่อง แต่ก็มีลักษณะเป็นวีรบุรุษในสายตาของคนดูมากที่สุด คือนอกจากจะฉลาดและรบเก่งแล้ว ยังมีเสน่ห์เป็นที่ต้องใจของสตรีเพศทุกชาติทุกภาษา เรื่องความเจ้าชู้ นับเป็นคุณสมบัติที่ตีตัวพระเอกในเรื่องอื่น ๆ ของไทย แต่เมื่อไม่สามารถใส่ลักษณะนี้ไว้กับตัวพระรามซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องได้ ก็ต้องมาใส่ไว้กับตัวหนุมาน ซึ่งมีบทบาทเด่นและน่าสนใจที่สุด

ตัวละครเด็กในเรื่องรามเกียรติ์ ได้แก่พระมงกุฎ พระลบ ก็นับว่าเป็นตัวเอกอีกคู่หนึ่ง เพราะนอกจากจะมีความเก่งกล้าสามารถทั้ง ๆ ที่ยังตัวนิดเดียวแล้ว ยังมีความน่ารักน่าเอ็นดูอีกด้วย คนดูที่เป็นผู้หญิงและคนแก่มักจะหลงใหลและชื่นชมในตัวพระมงกุฎและพระลบเป็นพิเศษ

ตัวละครที่เพิ่มความครึกครื้นให้กับเรื่องรามเกียรติ์ได้ไม่น้อยคือตัวฤาษี โดยเฉพาะจากพระฤาษีนารทกับหนุมานก่อนจะไปถวายแหวนนางสีดา หนุมานไต่ลงถ้ำที่พระฤาษีโดยการเนรมิตกายให้ใหญ่โตคับศาลา และในที่สุดพระฤาษีก็แก่เฒ่าโดยการเสกไม้เท้าเป็นปลิงเกาะคางหนุมานไม่ยอมปล่อย ส่วนฤาษีอื่น ๆ ในเรื่องแทนที่จะเป็นนักบวชที่มีวิชาความรู้ประพฤติพรหมจรรย์ให้เป็นที่น่าเคารพนับถือ มักแสดงถึงความงุ่มง่าม ความซุ่มซามลนลาน ความตะกละเห็นแก่กินไม่ปรากฏอยู่เสมอ ลักษณะซัดแย้งในตัวเองของฤาษีนี้ทำให้เกิดความขบขันได้ไม่น้อย ส่วนในอีกแง่หนึ่งอาจพิจารณาได้ว่า การที่

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระราชนิพนธ์ให้ถาฬ่มความน่าเลื่อมใสอยู่
 หนึ่งๆ นี้ เห็นจะเป็นเพราะต้องการล่อหรือประชดประชันบรรดาพระภิกษุจำนวนหนึ่งใน
 สมัยนั้น ซึ่งขาดความสำรวมในทางปฏิบัติอันดีและหย่อนทางวินัย ข้อนี้จะได้จากกฎ-
 หมายสงฆ์ซึ่งพยายามตักเตือนห้ามปราม ให้พระภิกษุรู้จักสำรวมในกิจอันควร มาแล้วตั้ง
 แคร่รัชกาลที่ 1¹ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยอาจมีพระราชดำริว่าการล่อเลียน
 นี้จะเป็นทางช่วยให้พระภิกษุมีวินัยดีขึ้นทางหนึ่งก็ได้

นอกจากแก่นของเรื่องและเนื้อเรื่อง ซึ่งผู้ดูจะได้รับจากละครดังกล่าวแล้ว
 ผู้ดูยังได้ประจักษ์ถึงความเป็นไปในชีวิตธรรมดาสามัญที่มีแก่แทรกอยู่ในเนื้อเรื่องทั่ว ๆ ไป
 อีกมิใช่น้อย เป็นต้นว่า การเกิดแก่เจ็บตาย การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก การประสบ
 กับสิ่งที่น่าชื่นชมยินดี ความสุขความทุกข์ในชีวิต การต่อสู้แย่งชิงสิ่งที่ต้องการ ความ
 ฉลาดรู้เท่าทันคน ความโง่แกงของคนอื่น ฯลฯ ความจริงของชีวิตในแง่ต่าง ๆ เหล่านี้
 เอง ที่คนดูจะนำไปเชื่อมโยงเปรียบเทียบกับชีวิตของตัวเอง แล้วมีส่วนในการสร้าง-
 สรรค์จิตใจให้หนักแน่นหรืออาจจะปลดปล่อยโลมจิตใจได้เป็นอย่างดีทางหนึ่ง

ในการดูละครทุกครั้ง แม้คนดูจะพยายามระลึกอยู่ว่า สิ่งที่กำลังดูอยู่นั้นคือ
 ละคร ไม่ใช่เรื่องจริง แต่ส่วนมากมักทอดไม่คิดที่จะเอาตัวเองเข้าไปพัวพันกับตัวละคร
 บางคนเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับชีวิตในละคร บางคนนึกไปหรือสมมติเอาว่า
 ตัวเองก็คือตัวละครนั่นเอง เพราะตกอยู่ในฐานะคล้ายคลึงกันบ้าง สถานการณ์ที่เกิด
 ขึ้นใกล้เคียงกันบ้าง หรือแม้กระทั่งปรารถนาที่จะเป็นเช่นตัวละครใดบ้าง เป็นต้น
 ด้วยเหตุนี้คนดูจะเกิดความรู้สึกและอารมณ์หวั่นไหวคล้อยตามตัวละครไปได้ บางครั้ง
 ถึงกับหลงใหลเคลิบเคลิ้มตามไปคอยหรือเคื้อครอนแทนตัวละครอย่างเป็นจริงเป็นจัง
 ลักษณะเช่นกล่าวนี้อาจจะหายไปเมื่อละครจบลง และจะแปรไปเป็นความจริงโลงใจ พอใจ

แม้ว่าอิเหนาจะเป็นเรื่องชวา ตัวละครในอิเหนาเป็นคนชวา และรามเกียรติ์
 เป็นเรื่องอินเดีย ตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์เป็นคนอินเดียก็จริง แต่เมื่อนำเรื่องมา
 แต่งเป็นละครไทยแล้ว ลักษณะของตัวละครก็ไต่กลายไปเป็นลักษณะของคนไทยอย่าง
 ลึนเชิง ถ้าหากไม่มีการบรรยายไว้ในบทหรือไม่ได้ดูจากชื่อที่ชกั้แทบจะไม่เห็นว่ามี

¹ พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร, เรื่องพระบาทสมเด็จพระพุทธ-
ยอดฟ้าจุฬาโลกทรงฟื้นฟูวัฒนธรรม, หน้า 16-24.

เค้าของคนต่างชาติอยู่เลย ค่ายเหตุนั้นจึงไม่น่าสงสัยเลยว่าเหตุใดคนคูจึงได้มีความรู้สึก เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวละคร เสมือนมีส่วนร่วมอยู่ในละครควยอย่างง่ายดาย คนคู สามารถดึงเอาบทบาทของตัวละครตัวนั้นบ้าง ตัวนี้บ้างในเหตุการณ์ตอนต่าง ๆ ใ้ใหม่ เขากับเหตุการณ์หรือชีวิตของตัว โดยเฉพาะตัวละครที่มีบทบาทให้เห็นโดดเด่นเช่น อิเหนา บุษบา จินตะหรา กั้นจะหนา ลียะตรา วิยะตา จรกา วิหยาสะกำ สังคามารตา มะเคหวิ ในเรื่องอิเหนา ทศกัณฐ์ กุมภกรรณ อินทรชิต พระราม นางสีดา หนุมาน นางเบญจกาย ฯลฯ ในเรื่องรามเกียรติ์ เป็นต้นว่า คนคูบางคนอาจรู้สึกว่าตัวเองมีความสูงส่งมีอำนาจ มีรูปร่างเป็นที่พึงพอใจของสตรีเช่นเดียวกับอิเหนา หรือบางครั้งก็ต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสเพราะรักไม่สมหวัง บางคนอาจรู้สึกว่าตนเองตกอยู่ในฐานะที่ผู้หญิงไม่ไยดีเหมือนจรกา บางคนอาจรู้สึกว่าวิหยาสะกำมีความใกล้เคียงกับตัวเองหรือกับลูก หรือญาติพี่น้องของตัวเองบ้างก็ได้ บางคนอาจรู้สึกว่าตัวเองต้องรับภาระเลี้ยงดูชีวิตของเจ้านายคล้ายมะเคหวิ บางคนอาจรู้สึกว่าตัวเองมีความสัจย์ซื่อรักษาเกียรติของนางกษัตริย์เหมือนนางสีดา บางคนอาจรู้สึกว่าตัวเองจำใจต้องทำสิ่งที่เห็นว่าไม่ถูกไม่ควรตามคำสั่งของเจ้านายเหมือนกุมภกรรณ ฯลฯ

นอกจากพวกนี้แล้วยังมีพวกที่ปรารถนาอยากจะทำตัวเองหรือคนใกล้เคียง เป็นเหมือนตัวละคร เช่น บางคนอยากเป็นเหมือนบุษบาซึ่งมีความงดงามสูงศักดิ์ เป็นที่หมายปองของชายหลายคน และอิเหนาก็หลงรักจนสามารถทอดทิ้งมเหสีเดิมได้ ทั้งยังสู้อุตสาหะออกเดินทางติดตามอยู่หลายปีจนกระทั่งได้พบตัวอีกครั้งหนึ่ง บางคนอยากเป็นเหมือนจินตะหรา หรือเบญจกาย หรือกั้นจะหนา ที่ไต่สมหวังในความรัก-เฉพาะเป็นตอนๆ ไปก็มี บางคนก็อยากจะทำสามีของตัวมีลักษณะเหมือนพระราม หรือเหมือนสังคามารตา หรือเหมือนอิเหนา บางคนอยากมีลูกเหมือนพระมงกุฎพระลบ บางคนอยากมีคนคอยเอาใจใส่ดูแลเหมือนพวกราชธิดามีมะเคหวิ ฯลฯ

ความรู้สึกที่ว่าตัวเองเหมือนตัวละครตัวนั้นตัวนี้ หรือความปรารถนาที่แฝงอยู่ในจิตใจสำนึกว่าอยากจะเป็นตัวละครตัวนั้นตัวนี้ ดังกล่าวมาไม่จำเป็นที่ว่า หากคนคูเป็นคนธรรมดาจะนำตัวเองไปพิ้วพันหรือเปรียบเทียบกับตัวละครชั้นกษัตริย์ชั้นเจ้านายไม่

ได้ หรือหากคนดูเป็นเจ้านายจะนำตัวเองมาเปรียบเทียบกับตัวละครชั้นบรมคาสาหมญไม่ได้ ความหมายของตัวละครของคนดูมีได้เท่าเทียมกันทุกคน ไม่มีการแบ่งระดับชั้นหรือฐานันดร แม้กระทั่งบางครั้งก็ยังไม่มีการแบ่งเพศแบ่งวัยอีกด้วย เช่น คนดูผู้หญิงอาจจะเอาตัวเองไปเปรียบกับตัวละครผู้ชาย หรือคนดูอายุ 35 อาจเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับตัวละครซึ่งมีอายุเพียง 15-16 ปีก็ได้

✱ แม้ว่าแก่นของเรื่อง เนื้อเรื่อง และตัวละคร จะเป็นสิ่งที่สามารถรับรู้ได้จากกรอ่านและการฟังอ่านหรือฟังเลาใดเทา ๆ ก็กับการดูละคร แต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นในตัวผู้รับและความประทับใจที่เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงและลึกซึ้ง จากการดูละครมากกว่าจากการอ่านและการฟัง เพราะละครแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของตัวละครได้ชัดเจน และเนื่องจากผู้แสดงเป็นคนจริง ๆ ที่มีการเคลื่อนไหวมีชีวิตจิตใจ จึงดูเป็นจริงเป็นจังกว่าตัวละครที่เกิดในมโนภาพของเรา คนดูจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงไคงยากกว่าเรื่องอ่านหรือเรื่องเลาเป็นอันมาก นอกจากนั้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจะแตกต่างกันไปตามท้องเรื่อง เช่น อารมณ์รัก อารมณ์โศกเศร้า อารมณ์ตื่นเต้น อารมณ์ถึงเครียค ฯลฯ ที่ถูกเร้าขึ้นมาจากการดูละคร ต่างจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันตรงที่อารมณ์เหล่านั้นจะทำให้เกิดความพอใจขึ้นในที่สุด

6.2 คุณค่าทางศิลปะ

คุณค่าทางศิลปะเป็นสิ่งที่จะไค้จากการแสดงเป็นส่วนใหญ่ และนับเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญในการสื่อสารของละครในทีเดียว

ศิลปะที่ผู้แสดงเสนอให้กับผู้ดูออกมาในรูปของท่านองเพลง การรายร่า และถอยคำในบทรอง

๑ ท่านองเพลงของไทยนั้น ยากทีจะบอกไคว่า เพลงใดกอให้เกิคอารมณ์และความรู้สึกอย่างไคแก่ผู้ไคยินอย่างแท้จริง เพลงในละครไมไคสื่อความหมายในตัวเองมากนัก แต่จะส่งเสริมให้ความหมายของทรร่าและการแสดงแจ่มชัดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะถ้ามีคำรองประกอบเขาควยเมื่อเป็นเพลงรอง เช่น เพลงคูกพาทหะจะตองบรรเลง

ประกอบกับท่ารำและสถานการณ์จึงจะเสริมความหมายให้เด่นชัด เพลงเชิดเมื่อประกอบเข้ากับท่ารุกไล่หรือทาบ จึงรู้สึกว้ากึกกักน่าตื่นเต้นเป็นพิเศษ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม จากแบบแผนประเพณีของการใช้เพลงต่าง ๆ ดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วนั้น อาจจะบอกความหมายของเพลงไควบางโดยไม่ต้องอาศัยการเร้าอารมณ์จากท่านองเพลง เป็นต้นว่า ไควยีนเพลงลงสรงโชนโดยไม่ต้องการแสดงหรือฟังคำร้องก็รู้ไควว่าต้องมีตัวพระออกมาว่าอายนำแต่งตัวอยู่บนเวที ถ้าไควยีนเพลงซุบ ก็รู้ได้ทันทีว่าต้องมีนางกำนัลคนใดคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ แต่บางเพลงก็ไม่รู้ความหมายแน่นอนอีก เช่น ไควยีนเพลงโอด ถ้าไม่ดูการแสดงก็ไม่รู้ว่า มีคนร้องไห้ หรือมีคนตาย และแม้แต่การแสดงควยแต่ไม่ไควฟังหรือ เห็นตัวละครลงมลงไปนอนนิ่งอยู่บนเวที ก็อาจจะยังไม่รู้แน่อีกว่าตัวละครนั้นแสดงทาทายหรือเพียงแต่สลบไปเท่านั้น ควยเห็นเองจึงกล่าวไควว่า ความหมายของเรื่องจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อดูท่ารำ ฟังคำร้อง และฟังท่านองเพลงประกอบไปพร้อม ๆ กัน

๑ การรำรำตามแบบแผนของนาฏศิลป์ไทยก็เช่นกัน แม้ว่าจะมีความหมายในตัวเอง เช่น ทาอายน ทาคอน ทาโลม ทารองไห ฯลฯ แต่ท่ารำส่วนใหญ่ก็จะต้องแสดงประกอบกับถ้อยคำในเพลงร้องหรือสถานการณ์จึงจะสื่อความหมายได้เต็มที่ ท่ารำบางท่าเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่ถาประกอบหรือต่างกันก็ทำให้ความหมายต่างกันไกล เช่น ท่าสไปข้างหน้าหรือข้าง ๆ แขนเหยียดตั้ง อาจหมายถึงตัวละครบุรุษที่ 3 ที่กล่าวถึงในเรื่องที่ไม่ยกย่องนักก็ได้ หรืออาจหมายถึงสนามรบ เมือง สถานท้องถิ่นก็ได้ หรือหมายถึงอะไรอย่างหนึ่งที่กล่าวถึงแต่อยู่ห่างจากที่นั้นก็ได้

ท่าจับจรวดไว้ทอก อาจหมายถึง ตัวเอง หมายถึงจิตใจ หรือเจ็บใจ สนใจ ตองใจ (รัก) ถูกแทง ตริกตรอง ฯลฯ แล้วแต่ที่ประกอบท่ารำนั้น ๆ

ท่ารำเหล่านี้เราจะต้องพิจารณาจากท่านองเพลงที่ใช้หรือจากท่ารำส่วนอื่นหรือจากสถานการณ์ หรือจากคำร้องประกอบควยจึงจะเข้าใจความหมายที่แน่นอนและสมบูรณ์

อนึ่ง ละครไทยไม่จำเป็นต้องแสดงให้เห็นความจริงทุกประการจึงจะเข้าใจความหมายได้ ส่วนมากมักแสดงพอเป็นเครื่องหมายเท่านั้น และคนดูก็สามารถสมมติตามไปเองได้ เป็นคนว่า ตัวชู้ที่ชู้ก็ไม่จำเป็นต้องมีสายก็ชู้ยิ่งได้ ตอนที่หนุ่มมานไปขอน้ำล้างเท้าจากนางเบญจกายก็ไม่จำเป็นต้องเห็นหน้ากันจริง ๆ ตอนสีดาลุยไฟหรือเฒ่าเบญจกายก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟจริงหรือเปลวไฟสมมติ เพียงก่อก้อนเพียง 2-3 ทอน ก็เป็นสัญลักษณ์ของไฟได้ ดังนี้ เป็นต้น

๑ การใช้ใบหน้าและดวงตามีความหมายมากพอควรในละครไทย คำร้องบางคำไม่ได้แสดงออกมาเป็นท่ารำตรง ๆ แต่ใช้หน้าประกอบให้รู้ความหมาย เช่น "เผยแพร่ แกลแกลูกวาก้อน" อาจแสดงท่าเฉพาะท่า "เผยแพร่" เท่านั้น ส่วนตอนที่ "แกลูกวาก้อน" อาจใช้หน้าและใช้ตามองประกอบแทนท่ารำ หรือบทรำ "ทอดพระเนตรคู่อิเหนานักดา เห็นภักตราสร้อยเศราก็เข้าใจ" ท่าของท้าวหมื่นหย้าที่แสดงออกด้วยมือคงเป็นเพียงขยับมือนิดหนึ่ง นอกนั้นก็ใช้ใบหน้าและตามองแล้วขยับน้อย ๆ หรือตอนที่อิเหนาตกตะลึงเมื่อเห็นบุษบาครั้งแรก จนทำอะไรไม่ถูก ไม่รู้สึกตัว อิเหนาจะแสดงออกด้วยใบหน้าและแววตาเป็นส่วนใหญ่

นอกจากใช้ใบหน้าและตาประกอบเนื้อร้องเช่นนี้แล้ว ก็ยังมีการลอยหน้าเอียงหน้าไปตามท่ารำ ส่วนคานั้นจะจับอยู่ตามที่ต่าง ๆ แล้วแต่เหตุการณ์ การใช้ตาให้สัมพันธ์กับท่ารำมีส่วนทำให้ท่ารำงามขึ้น เป็นต้น เวลาขึ้นท่าใหญ่¹ ถ้าใช้ตามองมือสูงจะทำให้รู้สึกว่ามีพลังสูงส่งมากกว่าที่ตาจะไปจับอยู่ที่อย่างอื่น หรือลอยไปลอยมาปะปะไม่เป็นที่ บางทีตาจะจับอยู่ที่มือซึ่งกำลังเคลื่อนไหวออกไป นอกจากนั้นสายตาของตัวละครที่กำลังแสดงท่าทางยังมีบทบาทในการเบนความสนใจของคนดูไปตามต้องการ และแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของตัวละครแต่ละตัวบนเวทีได้อย่างชัดเจนอีกด้วย เช่น ในกรณีที่ว่าเชาคูพระนาง หรือทาบระหว่างตัวละคร 2 ตัว ตาของทั้งสองคนจะต้องมองสบกันเป็นส่วนมาก มิฉะนั้นจะขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่

¹ คุบที่ 3 หน้า 190

ถ้ารำคานชนิดที่ไม่มีปฏิกริยาต่อกัน เช่น หนุ่มากรำกับของคต ก็ไม่จำเป็นตองสบตอกันเหมือน
ในกรณีทีกล่าวมาแล้ว

การแสดงอารมณ์ในละครไทยมีไม่มากนัก ส่วนมากมักจะออกมาเป็นเครื่อง
หมายในท่าร่ำมากกวานไบหน้าและแววตา เช่น

อารมณ์โกรธ แสดงควยท่า ฝ่ามืออุ้งข้างแกมแลวระชากลง หรือท่าฟาดนิ้วชี้
แลวตะหวัดกลับ ท่ากระตืบเทา ท่าตบอก ท่าตบมือ ท่าชหน้าคนที่ตัวโกรธ ท่าเคินวน ๆ
กำมือและคลายมือสลับกัน ฯลฯ

อารมณ์กลัว แสดงควยท่า เหลียวซ้ายแลขวา ตบอกเขา ๆ วิ่งลนลาน หรือ
ดุคลุกดุคนั่ง

อารมณ์เศร้า แสดงควยท่า ร่องไห เช็ดน้ำตา สะอึกสะอื้น หรือก้มหน้า เอา
มือกอดประสานไว้ที่หน้าทอง เคินเซ เป็นต้น

ละครไทยมักจะไม่แสดงอารมณ์และความรู้สึกออกมาบนไบหน้าและแววตามาก
นัก เช่นเกี่ยวกับการแสดงศิลปะในภาพเขียนของไทยในสมัยชนบุรีและรัตนโกสินทร์
ดังทีมีผู้สังเกตไว้ว่า ได้มาจากท่าแสดงของนาฏศิลป์ ภาพเขียนเหล่านั้นมีลักษณะดังนี้

ถ้าผู้ดูไม่เข้าใจความหมายของกริยาท่าทางแล้วก็จะไม่ทราบว่า เป็นภาพ
เศร้า (หรืออย่างอื่น) เพราะภาพคนไม่ได้แสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ให้
เห็นจากสีหน้า

พระพักตร์ของกษัตริย์หรือเจ้านายคงสงบเฉยเป็นสง่า เพื่อแสดง
ความเป็นผู้มีบุคลิกเหนือชนสามัญ นอกจากเจ้านายก็ยังมีภาพบุคคลทาง
ศาสนาตลอดจนเทวดา ทีไม่แสดงความรู้สึกทางไบหน้า มีแต่สามัญชน

เท่านั้นที่ไม่อยู่ในกรอบแบบแผน สามัญชนและสัตว์ต่าง ๆ เป็นภาพเขียน
 อย่างชีวิตจริง และมักจะแสดงให้ตกทวย¹

ถ้าเป็นอารมณ์ง่าย ๆ ที่ไม่ลึกซึ้งนักละครไทยก็อาจแสดงออกบนิบหน้าและคง
 ตาประกอบท่ารำไคบาง เช่น ถ้าเป็นอารมณ์เศร้าอาจแสดงทวยอาการกมหนานยันตา
 ตก หรืออาการเงยหนานยันตาเลื่อนลอย ถ้าเป็นอารมณ์รักหรือยินดี ก็แสดงอาการยิ้ม
 แยมประกอบท่ารำเท่านั้น อารมณ์ลึกซึ้งก็ใช้อาการเหลียวหน้าไปมา กลอกตาไปมาประ-
 กอบท่าอื่น ๆ เป็นต้น แต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่ซับซ้อนกว่านี้มักแสดงออกมาให้เห็นไม่ได้นอก
 จากจะโฉบทรงประกอบท่ารำ เช่น ความอิจฉา ความสังสัยไม่ไว้วางใจ ความเกลียด
 ความเสียสละ ความหยิ่งทะนง ความเชื่อมั่นในตัวเอง ความฉลาด เป็นต้น

ตามปรกติ ฉาก เครื่องแต่งกาย แสง และอุปกรณ์ประกอบการแสดงอื่น ๆ มี
 ส่วนช่วยเกื้อหนุนให้การแสดงบทบาทของตัวละครดีขึ้น แต่ละครไทยไม่เคยสนใจเรื่อง
 เหล่านี้มาแต่เดิมเลย แมว่าจะมีการพัฒนาลักษณะบางประการไปบ้าง แต่ละครในของ
 หลวงในสมัยรัชกาลที่ 2 ก็ยังไม่มีการสร้างฉาก ไม่มีการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้เหมาะ
 กับเหตุการณ์ และอุปกรณ์บางอย่างที่ไม่จำเป็นก็ใช้การสมมติแทนของจริงเรื่อยมา ความ
 สำคัญของบทบาทตัวละครจึงอยู่ที่ท่ารำและถ้อยคำในเนื้อร้องมากกว่าอย่างอื่น

ศูนย์วิทยพัทยากร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

¹ เอลิซาเบธ โลออนส์ , "ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์," แปลจาก "Arts of
 The Bangkok Period," โดยจิรา จงกล, ศิลปะสมัยอุทอง ศิลปะสมัยอยุธยา
ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ (พระนคร : กรมศิลปากร, 2510), (กรมศิลปากรจัดพิมพ์
 ในงานเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร 25 พฤษภาคม
 2510), หน้า 81.

เนื้อเรื่องและคำเจรจาของบทละครสื่อความหมายได้มากที่สุด เพราะเป็นสิ่งที่บอกรายละเอียดของเรื่องไว้มากพอสมควร ถ้าเพียงแต่อ่านบทละครก็สามารถจะรู้แกนของเรื่อง เนื้อเรื่อง รูปบทบาทของตัวละคร แต่สิ่งที่ขาดก็คือด้านศิลปะของการแสดง

ถ้อยคำในบทละครสามารถสื่อสารใหญ่ขมขื่นถึงสิ่งต่าง ๆ ได้ดังนี้ คือ บอกสถานที่ บอกเวลา บรรยายสภาพของสถานที่หรือสิ่งของ บรรยายฐานะและสภาพของตัวละคร บรรยายสภาพของเหตุการณ์ บรรยายถึงความหลังหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้ว บรรยายอารมณ์ ความรู้สึก และความคิดคำนึงของตัวละคร บอกอาการของตัวละคร ประกอบท่ารำทั้งที่เป็นท่ารอง ๆ และเป็นท่าที่แสดงเพียงสัญลักษณ์ (เช่น ท่าชอนกู่เขา ท่าเหาะ ท่าวิกรมหาสมุทร ฯลฯ) บรรยายถึงนามธรรมต่าง ๆ (เช่น ความยิ่งใหญ่ ความซื่อสัตย์ ความมั่งคั่ง ความกล้าหาญ ฯลฯ) ตลอดจนเป็นคำพูดของตัวละครด้วย

เนื้อเรื่องของบทละครในซึ่งเป็นคำกลอนนี้ จะต้องมียุทธลักษณะพิเศษต่างไปจากบทละครไทยชนิดอื่น ๆ อีกประการหนึ่งคือ จะต้องมีความไพเราะประณีตบรรจงอยู่ในตัวเอง ซึ่งเป็นการแสดงออกทางศิลปะทางหนึ่งนอกเหนือไปจากท่ารำและทำนองเพลง

แม้ว่าความใกล้ชิดระหว่างตัวละครกับคนดูจะมีมากในแง่ที่ว่าสถานที่แสดงนั้นไม่ใหญ่โต จำนวนคนดูก็น้อย แต่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครกับคนดูจะมีมาน้อยเพียงใดก็ตองแล้วแต่ว่า คนแสดงจะจริงจังกับบทบาทของตัวเพียงใด และคนดูได้ใจในละครเพียงใดด้วย การที่คนดูขาดสมาธิในการดูอยู่เสมอ ๆ เป็นเหตุให้ได้รับรสจากการสื่อสารของละครไม่ได้เต็มที่เท่าที่ละครในต้องการจะให้ นอกจากนั้นคนดูที่มีฐานะต่างกันมาก ๆ หรือมีระดับสติปัญญาต่างกันมาก ๆ ก็ย่อมจะเข้าใจและรับคุณค่าของละครในได้ไม่เท่ากันและในแง่ที่แตกต่างจากกันด้วย

การดูละครในนอกจากจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้รับความกระตือรือร้นจากเนื้อเรื่อง ได้รับความแจ่มกระจ่างในเรื่องของชีวิตแล้ว ยังได้รับคุณค่าในทางศิลปะหลายด้านพร้อม ๆ กัน ได้แก่ศิลปะอันเกิดจากการฟังด้วยหู ศิลปะอันเกิดจากการดูด้วยตา และศิลปะอันเกิดจากการรู้สึกด้วยใจอย่างเต็มที่ ศิลปะอันเกิด

จากการฟังไตแกทำนองเพลงที่ไพเราะ เสียงดนตรีและเสียงร้องที่ได้มาตรฐานซึ่งไค่
 ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดีแล้ว และไตแกกระบวนกลอนที่ไพเราะราบรื่นและมีความ
 หมายกระจ่างแจ้งในตัวเอง ศิลปะอันเกิดจากการดูควยตา ไค่แกคนรำที่ทั้งงดงามนุ่ม
 นวลหรือเข้มแข็งสมบทบาท เครื่องแต่งตัวที่ประณีตสวยงามประณีต การรำอย่าง
 กรายและการแสดงบทบาทที่ซัดเกล้าจนเรียวรอยกลมกลืนเป็นอย่างดีแล้ว ศิลปะอันเกิด
 จากการรู้สึกควยใจก็ไค่แกอารมณ์ของเรื่องที่ผู้ชมจะเกิดความคล้อยตามไปควยประการ
 หนึ่ง กับความอิมเอิบปลาบปลื้ม ความพอใจความจรโรโลงใจที่เกิดขึ้นหลังจากไค่ดูละคร
 แล้วอีกประการหนึ่ง เนื่องจากละครในของหลวงไค่รวมเอาความเป็นยอดของศิลปะ
 การแสดงทุกด้านของไทยเข้ามาแล้ว จึงนับไค่ว่าละครในเป็นรูปแบบของละครไทยที่มีสุน-
 ทรียะเป็นเยี่ยมที่สุด ส่วนในค่านูรับนั้นก็ตองแล้วแต่ว่าผู้ใดจะสามารถรับรสส่วนไค่ไค่
 มากน้อยกว่ากัน



ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุปผลการวิจัย

ละครในเป็นการแสดงของไทยที่ได้รับความนิยมและศิลปะชั้นสูงเข้ามาไว้อย่างกว้างขวาง และทุกอย่างก็ผสมผสานกลมกลืนกันเป็นอย่างดี พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้โปรดฯ ให้ฝึกหัดละครในของหลวงขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ เช่นเดียวกับพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อน ๆ พร้อมกันนั้นก็ปรับปรุงแบบแผนของละครในไว้อย่างประณีตบรรจง จนกระทั่งคนรุ่นหลังต่อมายอมรับกันว่า ละครในของหลวงในสมัยนั้นเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ไทยเคยมีมา น่าเสียดายที่ว่าหลักฐานเกี่ยวกับตำนานการแสดงเท่าที่เหลืออยู่ปัจจุบันซึ่งมีอยู่ไม่มากนักนั้น ผู้บันทึกไม่ใช่คนที่เคยเห็นการแสดงจริง ๆ มาควยตาตนเองเลยสักคนเดียว อย่างดีที่สุดก็เขียนตามคำบอกเล่าของผู้ใหญ่อีกทอดหนึ่ง อย่างไรก็ตาม จากหลักฐานเหล่านี้เราพอจะเห็นได้ว่าวิธีการแสดงละครในของหลวงในสมัยรัชกาลที่ 2 กับละครใน ในสมัยปัจจุบันนี้แตกต่างกันมาก ถึงจะยกมากล่าวอย่างสังเขปพอเป็นตัวอย่างดังนี้

1. ละครในของหลวงในปัจจุบันไม่มีแล้ว ละครในที่จัดว่าไ้มาตรฐานที่สุดและนำออกแสดงในนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือในนามของคณะรัฐบาลก็คือ ละครในของกรมศิลปากร
2. เรื่องรามเกียรติ์ ปัจจุบันไม่แสดงเป็นละครในแล้ว แต่จะผสมกับการแสดงโขน เรียกว่า โขนโรงใน ละครในแท้ ๆ ที่เล่นกันอยู่จึงเหลือเพียงเรื่องเดียวคือเรื่องอิเหนา แต่ในภาคสรุปผลการวิจัยนี้ เมื่อกล่าวถึงเรื่องรามเกียรติ์ในปัจจุบัน จะยังนับว่าเป็น ละครใน แมว่าจะเรียกว่าโขนแล้วก็ตาม ทั้งนี้ เพราะยังคงมีลักษณะของละครในหลายอย่างที่เห็นได้ชัดเจน
3. ละครที่แสดงในปัจจุบัน ไม่ได้แสดงเต็มตามบทเดิมที่มีอยู่ทุกประการ หากแต่แต่งขึ้นใหม่ตามเค้าโครงเรื่องเดิมบาง นำบทเก่ามาตัดต่อใหม่บางเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อเรื่องเท่าที่ต้องการและสามารถเล่นได้จบภายในเวลาจำกัดบ้าง เป็นต้นว่าสามารถเล่น

เรื่องรามเกียรติ์ ตั้งแต่ศกัณฐ์ลักนางสีดาจนกระทั่งพระรามชนะศึกได้ภายในเวลาไม่นานนัก (อนึ่ง บทละครรามเกียรติ์ บางครั้งก็ปรับปรุงมาจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 บางครั้งก็ปรับปรุงมาจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2) นอกจากนั้นก็ยังได้ค้นพบบรรยายตอนที่ไมสำคัญออกเพื่อให้เรื่องกระชับเข้า เช่น บทอาบน้ำแดงตัว บทชมพาหนะ บทชมบ้านเมือง บทเกี่ยวกับงานฉลองสมโภชต่าง ๆ บทเกี่ยวกับประชาชนพลเมือง เป็นต้น บทที่คัดทอนมาแล้วนี้นำมาแบ่งฉากแบ่งตอนเสียใหม่ ตลอดจนเพิ่มเติมรายละเอียดสำหรับดูรวมแสดงไว้อีกพอสมควร

4. โอกาสที่แสดงละครใน ในปัจจุบันก็เปลี่ยนไปบ้าง ก็จะแสดงนานปีหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องอิเหนา ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะความนิยมของประชาชนลดลงมากแล้วก็ได้ ละครในมักจะจัดแสดงในโอกาสพิเศษ เช่น ในการต้อนรับแขกเมืองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือของคณะรัฐบาล แสดงในต่างประเทศในนามของชาติหรือรัฐบาลไทย แสดงในงานซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษ แสดงในงานสมโภชสำคัญ ๆ ตลอดจนแสดงในกรณีที่มีผู้มาว่าจ้างหรือขอรอง นอกจากนั้นระยะเวลาที่ใช้แสดงละครใน ในปัจจุบันก็จำกัดเพียง 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น

5. จุดประสงค์ที่แสดงละครใน ในปัจจุบันนี้ต่างไปจากในสมัยรัชกาลที่ 2 คือ ไม่ได้มุ่งจะแสดงศิลปะของนาฏศิลป์ไทยอย่างแท้จริง หรือต้องการจะแสดงคุณธรรมบางอย่าง หรือต้องการจะอวดฝีมือศิลปินคนใดคนหนึ่งอย่างแต่ก่อน แต่ปัจจุบันนี้จุดประสงค์ที่แสดง บางครั้งต้องการอวดหรือเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแก่ชาวโลก หรือแสดงเพื่อรักษาวัฒนธรรมความเป็นไทยให้คงไว้ หรือแสดงเพื่อหารายได้ หรือแสดงเพื่อให้ศิลปินได้มีโอกาสแสดงความสามารถ หรือแสดงเพื่อให้นักศึกษาแก่คนกลุ่มหนึ่งหรือแก่คนทั่วไป

6. ผู้ชม ในปัจจุบันผู้ชมละครในก็แตกต่างกันไปตามสถานที่และโอกาสในท้องถิ่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ชมมิได้จำกัดอยู่เพียงชนกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งมีฐานะทางสังคมใกล้เคียงกัน หากแต่เป็นคนทุกประเภท เป็นต้นว่า คนชั้นสูง นักศึกษา ศิลปิน ชาวต่างประเทศ ตลอดจนคนทั่วไป ถ้าละครแสดงที่โรงละคร ผู้ชมในปัจจุบันมักจะมีระเบียบการชมมากกว่าแต่ก่อน เช่น จะนั่งตามที่จัดให้ ไม่เข้าไปทำกิจอย่างอื่นหรือพูดคุยกันด้วย

เสียงอันดัง เป็นต้น นอกจากนั้นจำนวนผู้ชมละครในปัจจุบันยังมีครั้งละมาก ๆ

7. สถานที่แสดง ส่วนใหญ่มักแสดงในโรงละครขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างเป็นโรงถาวรไว้แล้ว หรือแสดงในโรงชั่วคราวที่สร้างขึ้นในทางจังหวัดหรือในงานมหกรรม หรือแสดงในท้องสงของสถานีโทรทัศน์ นอกจากนั้นในบางโอกาสยังแสดงในส่วนหรือบนศาลาไต้บาง อนึ่ง ลักษณะของโรงละครปัจจุบันมักจะเป็นโรงปิดคนดูคานเคี้ยว ไม่ใช่โรงโล่ง ๆ เหมือนสมัยก่อน

8. เวทีและฉาก ในปัจจุบันละครในมักเล่นบนเวทีที่มีระดับสูงขึ้นจากระดับที่ผู้ชมนั่งพอสมควร เวทีมีขอบเขตเป็นสัดส่วนเฉพาะที่หน้าเวทีมีม่านฉี่นใหญ่สำหรับปิดเปิดตามต้องการในเวลาที่จะเปลี่ยนฉากหรือเปลี่ยนตัวแสดง ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ มีการสร้างฉากและเปลี่ยนฉากไปตามท้องเรื่อง อุปกรณ์ที่ประกอบฉากก็ทำให้สมจริงขึ้นกว่าเดิม

9. ท่ารำ เข้าใจว่า ไซ้ตามแบบแผนเดิม แต่อาจจะมี ความคลาดเคลื่อนไปบ้างเพราะระยะเวลาห่างกันมาก หรือมีฉี่นที่คิดแปลงแก้ไขไปบ้างเพื่อความสวยงามเหมาะสมตามทัศนะอย่างใหม่

10. คนตรีและเพลงร้อง ปัจจุบันมักจะมีบรรจู่เพลงร้องเสียใหม่แทนที่จะใช้เพลงร้องวนเวียนอยู่เพียงไม่กี่เพลงอย่างแต่ก่อน เมื่อคนร้องร้องจบไปเพลงหนึ่งก็มีปี่พาทย์รับเสียครั้งหนึ่ง ไม่ใช่การร้องทวนอย่างแต่ก่อน ยกเว้นแต่บางเพลงที่ร้องทวนอยู่ในตัวเองแล้ว อีกประการหนึ่ง การแสดงในปัจจุบันมักใช้เครื่องขยายเสียงซึ่งทำให้ฉี่นแรงคนร้องลงไต้มาก ส่วนเพลงหน้าพาทย์นั้นในปัจจุบันก็ออกเสียเป็นส่วนมาก คงเหลือไว้แต่เพลงที่จำเป็นหรือช่วยในการแสดงไต้คือ อยางไรก็ตาม เพลงที่ไซ้บรรเลงส่วนมากมีมาแต่เดิมแล้วทั้งนั้น เครื่องคนตรีและบุรบรรเลงในปัจจุบันก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากสมัยรัชกาลที่ 2 ควย

11. การแสดงละครใน ในปัจจุบันบางครั้งก็ไม่มี การเบิกโรงบางครั้งก็มี การเบิกโรงนั้นก็ได้จำกัดเฉพาะบางชุดอย่างแตกก่อน แต่อาจจะเป็นการพ่นรำหรือการ แสดงเบ็ดเตล็ดชุดอะไรก็ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาใหม่หรือดัดแปลงมาจากของเก่า

12. การบอกบท ถ้าเป็นละครในเรื่องอิเหนามักจะไม่มี การบอกบท เพราะ ปัจจุบันคนร้องคนขับพาทย์ อ่านหนังสือได้และมีบทประจำทุกคนแล้ว แต่เรื่องรามเกียรติ์ที่ เล่นเป็นโขนบางครั้งก็ยังมี การบอกบทอยู่ ซึ่งถือเป็นการรักษาประเพณีการแสดงมากกว่า จะได้ประโยชน์อย่างจริง ๆ

13. การเจรจา ในปัจจุบันมีไม่มากเท่าแต่ก่อน (เฉพาะที่เป็นคำพูดร้อยแก้ว) และบางครั้งจะตัดเอาบทร้องที่เป็นกลอนไปให้ตัวละครพูดเหมือนคำเจรจาย่างก็มี เฉพาะ เรื่องรามเกียรติ์ การเจรจาใช้รายยาวและใช้คนพากย์เจรจาแทนตามแบบโขน

14. การละเล่นประกอบละครใน ปัจจุบันนี้มีน้อยลงมากเพราะต้องการให้ เรื่องกระชับ และแสดงได้จบในเวลาจำกัด

15. เครื่องแต่งตัว ปัจจุบันใช้แตกต่างกับสมัยรัชกาลที่ 2 อยู่บ้าง เช่น เรื่องอิเหนาปัจจุบันมักสวมเสื้อแขนสั้น ตัวพระที่เป็นมนุษย์ในเรื่องรามเกียรติ์ไม่สวมหัว โขน และเครื่องแต่งตัวบางอย่างก็ดัดแปลงไปจากเดิม เป็นต้น

16. คนรำ ในปัจจุบันเรื่องอิเหนาส่วนมากใช้ผู้หญิงแสดง แต่ไม่ใช่ชาววัง แล้ว ตัวละครบางตัวอาจใช้ผู้ชายบาง เช่น มา ช่าง เสนาบางตัว คนกันกลด ฯลฯ ส่วนเรื่องรามเกียรติ์แสดงเป็นโขน จึงใช้ผู้ชายแสดงเป็นส่วนใหญ่ นอกจากตัวนางจึงจะ ใช้ผู้หญิง

ระยะเวลานับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 จนถึงปัจจุบัน อันเป็นเวลาที่ยาวกว่าปีนี้มี ความเปลี่ยนแปลงของวิธีการแสดงละครในหลายอย่าง เนื่องมาจากมีผู้ได้ไปพบเห็นสิ่ง ใหม่ ๆ มาจากต่างชาติจึงได้มาลองใช้กับละครไทยบ้าง สิ่งใดที่ทำให้การแสดงดีขึ้นก็ยังคง ใ้ช้ช้อยู่ นอกจากนั้นจังหวะการดำเนินชีวิตในปัจจุบันที่รวดเร็วขึ้นก็ทำให้คนมีเวลาน้อย ลง การแสดงละครจึงต้องพยายามรวบรัดให้กระชับเข้าควย ทุกวันนี้คนส่วนมากเคยชิน กับวิธีการแสดงที่เร่กัันอยู่ในปัจจุบัน ทำให้ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการแสดงละครใน ในสมัย รัชกาลที่ 2 เหลือน้อยลงทุกที แม้ที่ผู้เขียนได้พยายามคนควาหามานั้นก็นับว่าน้อยมาก แต่ ก็หวังว่าจะเป็นกรเราให้มีการคนควากันต่อไป

อนึ่ง ในปัจจุบันมีผู้คิดว่า ละครรำของไทยนั้นเป็นของที่ตายแล้ว เพราะหยุดนิ่ง อยู่กับที่มานาน ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไป ไม่มีชีวิตจิตใจ คือเป็นเสมือนวัตถุโบราณชิ้น หนึ่งที่ตั้งแสดงไว้เท่านั้น จึงเสนอขึ้นมาว่าละครไทยน่าจะได้มีการปรับปรุงให้มีอะไรแปลก ใหม่ทันคอโลก และเข้ากับจังหวะชีวิตของสังคมไทยปัจจุบันได้ ความคิดนี้เป็นสิ่งที่น่าสนับ- สุนเป็นอย่างยิ่ง แต่การจะปรับปรุงดัดแปลงสิ่งใด ๆ ก็ดี จำเป็นที่จะต้องรู้แบบแผนดั้ง- เดิมที่ถูกต้องเป็นพื้นฐานเสียก่อน มิฉะนั้น ลักษณะเฉพาะที่เป็นศิลปะของสิ่งนั้น ๆ จะเสื่อม ลงหรือปะปนกันจนยุ่งเหยิงไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซาคความกลมกลืนกัน ในที่สุด ก็จะไม่ใช้รูปแบบของศิลปะไทยที่พัฒนาขึ้นตั้งแต่ตั้งความประสงค์ไว้แต่คน ผู้เขียนจึงหวังว่า การคนควานี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะปรับปรุงละครรำของไทยให้กลับมีชีวิตขึ้นและ เหมาะกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งไม่มากก็น้อย

ส่วนในการเปรียบเทียบบทละครในพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 เรื่องอิเหนา และเรื่องรามเกียรติ์ กับบทละครเรื่องเดียวกันนี้ในสมัยอื่นโดยเฉพาะในแง่ที่เกี่ยวกับการ แสดง ก็ทำให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นว่า บทละครในพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 ไม่เพียง แต่มีความดีเด่นในฐานะเป็นวรรณคดีเท่านั้น แต่ยังเป็นบทที่ใช้เล่นละครในได้ดีกว่า มี ชีวิตชีวากว่าบทละครใน ในสมัยอื่น ๆ เท่าที่มีต้นฉบับเหลืออยู่

ในบทสุดท้าย ผู้เขียนต้องการแสดงให้เห็นคุณค่าของละครใน ที่สามารถมองเห็นและรับรสต่าง ๆ ได้ จากการดูการแสดงมากกว่าจากการอ่านบทละคร



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเสนอแนะ

บทละครของไทยไม่ว่าจะเป็นบทละครนอก บทละครใน หรือแม่แต่บทละครชาตรี มีลักษณะร่วมกันอยู่หลายประการ โดยเฉพาะโครงสร้างใหญ่ ๆ แทบจะเหมือนกันทีเดียว นาประหลาดที่การสร้างเรื่องทำนองนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับเรื่องละครของชาติอื่นบางชาติทั้ง ๆ ที่บางครั้งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ปรากฏว่ามีการศึกษาต่อกันแต่อย่างใดเลย เป็นต้นว่า

- Miracle play ในสมัยกลาง เป็นเรื่องของการผจญภัยของตัวละครเป็นตอนสั้น ๆ แล้วนำมาต่อ ๆ กันเข้า ซึ่งอาจจะอาศัยการเดินทางเป็นตัวเชื่อมเรื่องเป็นต้น ละครไทยก็มีลักษณะเช่นกล่าวนี้น

- การใช้ฉากแบบบรรยายในมหรสพ (descriptive) ก็คือ การที่มีฉากกรักของคนต่างระดับกันมาเปรียบเทียบ (ระหว่างสามัญชนคนหนึ่งและระหว่างคนสูงศักดิ์อีกคนหนึ่ง เช่น หนุมานกับนางสุพรรณมัจฉา และทศกัณฐ์กับนางสีดา)-ในเรื่องเดียวกันก็คือ การแต่งบทละคร (เฉพาะบทละครใน) อย่างไม่ทราบประณีตบรรจงก็ก็ ชาติ เราอาจพบลักษณะเดียวกันนี้ในงานประพันธ์ของนักแต่งบทละครบางคน เช่นของ เซคสเปียร์ เป็นต้น

นอกจากนี้วิธีการแสดงบางอย่าง และลักษณะอื่นของการแสดงของไทยก็ยังตรงกับชาติอื่นอีกก็มี เป็นต้นว่า

- การที่โขนของไทยสวมหน้ากากนั้น เหมือนกับวิธีการแสดงของคนหลายชาติ เช่น กรีก อินเดีย ญี่ปุ่น ฯลฯ

- การเล่นหนัง เล่นหุ่น มีเล่นกันในหลายชาติในดินต่าง ๆ ของโลก โดยที่ไม่น่าจะมีการลอกเลียนแบบกันได้มากมายเช่นนั้น

- วิวัฒนาการของการแสดงบางประเภทของไทย เช่นหนังใหญ่กลายมาเป็น โขน ก็พอจะเทียบเคียงได้กับวิวัฒนาการของการละครของชนชาติกรีก กล่าวคือ ละครของกรีก เริ่มด้วยการมีพวกนักร้องกลุ่มหนึ่ง (chorus) ออกมาร้องเพลงเป็นทำนองให้คนฟังก่อนเป็นมหรสพชนิดหนึ่ง สมัยต่อมาก็มีตัวละคร 2 ตัวออกมาสนทนาแทรกระหว่างการร้องเพลง ต่อมาอีกตัวละครจึงเพิ่มขึ้นเป็น 3 ตัว แล้วมีการแสดงท่าทางประกอบมากขึ้นทุกที จนในที่สุดกลายมาเป็นละคร การแสดงหนังใหญ่ของไทยนั้น เดิมใช้การพากย์เป็นทำนองเพื่อเล่าเรื่องเฉย ๆ แล้วเอาตัวหนังมาปักไว้ข้างหน้า สมัยต่อมาให้คนยกตัวหนังขึ้นแล้วคนนั้นก็เต้นและเชิดหนังประกอบการพากย์ ต่อมาอีกปล่อยตัวละคร ออกมารำเป็นบางตอน เรียกว่า โขนหน้าจอ จนในที่สุดกลายเป็นตัวละครออกมาเต้น และรำประกอบการพากย์ตลอดทั้งเรื่อง ไม่มีการเชิดหนังประกอบอีก กลายเป็นการแสดงที่เรียกว่า โขน

จากตัวอย่างเหล่านี้ผู้เขียนจึงเห็นว่า ถ้าหากจะมีการเปรียบเทียบละครของไทยกับละครของต่างชาติบ้าง คงจะเป็นเรื่องน่าสนใจมากและจะทำให้การศึกษาวรรณคดีประเภทบทละครของไทยมีวงกว้างขวางออกไปอีกมาก

ชาติที่มีศิลปะทางด้านการแสดงใกล้เคียงกับไทยมากที่สุดชาติหนึ่งคือชวา กล่าวคือลักษณะท่าทางบางอย่างของชวาคล้ายกับไทย มีหนังและหุ่นคล้ายกับไทย ลักษณะรูปร่างของเครื่องดนตรีก็คล้ายคลึงกัน ฯลฯ นอกจากนี้ไทยยังได้รับเอาเรื่องอิเหนาซึ่งชวานิยมเล่นเป็นละครมาก่อน มาแต่งเป็นบทละครขึ้นบ้าง ถ้าได้ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการแสดงของชวา และเปรียบเทียบกับของไทยอย่างใกล้ชิด อาจจะพบว่า ชวาเป็นแม่แบบของละครไทย และถ้าเป็นจริงดังนั้น เราอาจได้รับลักษณะบางอย่างในการสร้างบทละคร หรือในการแสดงมาจากชวาค่ายก็ได้

อีกประการหนึ่ง ผู้เขียนคิดว่า การแสดงและวรรณคดีน่าจะมีความเกี่ยวข้องกัน อย่างใกล้ชิด เพราะมีปัญหาปลีกย่อยเกิดขึ้นในใจผู้เขียนมากมายหลายอย่าง เป็นต้นว่า เหตุใดการแสดงโขนจึงใช้การพากย์ควบคู่กับร้องมาเป็นเวลานาน ไม่ใช่ร้องควบคู่กับพากย์มาแต่แรก ต่อเมื่อผสมกับละครในเป็นโขนโรงในแล้วจึงมีเพลงร้องประกอบ หรือ ปัญหาว่าเหตุใดวรรณคดีบางเรื่องจึงเหมาะสำหรับการแสดงบางประเภทหรือเป็นที่นิยมแสดงในบางลักษณะเท่านั้น เช่น ขุนช้างขุนแผนนิยมแสดงเป็นการขับเสภาและละครเสภา พระอภัยมณีนิยมแสดงเป็นหุ่นกระบอก เหตุใดจึงไม่มีผู้นิยมนำสองเรื่องนี้ไปจัดเป็นการแสดงอย่างอื่น หรือปัญหาว่าเรื่องลิลิตพระลอมีเนื้อเรื่องที่มีคุณลักษณะของละครอยู่ในตัวเอง ถ้อยคำส่วนมากไพเราะ แต่เมื่อจะนำมาแสดงจึงต้องเอาเรื่องมาแต่งบทขึ้นใหม่ หรือปัญหาว่า วรรณคดีที่แต่งควบคู่กับประพันธ์ชนิดอื่น ๆ เช่น ลิลิตนิทราชาคริต ถ้านำมาแสดงเป็นละคร จะมีผลต่างจากกลอนบทละครอย่างไรและเพียงใด หรือปัญหาว่า ละครนอกเป็นละครระดับประชาชนเพราะเหตุใด ฯลฯ ปัญหาเหล่านี้จะหาคำตอบได้จาก การศึกษาวรรณคดีที่เกี่ยวกับการแสดงหลาย ๆ ชนิด ผู้เขียนเห็นว่าวรรณคดีประเภทบทละครมีความน่าสนใจในตัวเองและมีคุณค่าต่อวรรณคดีไทยเป็นส่วนรวมอยู่มาก

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย